

**ชื่องานวิจัย** การส่งเสริมความกล้าแสดงออกทางด้านการพูดโดยใช้คำถามของนักเรียน  
ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 โรงเรียนวิเชียรชม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

**ผู้วิจัย** นางสาวสุไรนา หริหิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศารัตน์ บุญมี, นางศรันรัตน์ ทรประสิทธิ์

**สาขาวิจัย** การศึกษาปฐมวัย

**ปีที่ทำการวิจัย** 2567

### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออกทางด้านการพูดโดยใช้คำถามของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 โรงเรียนวิเชียรชม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนวิเชียรชม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน 30 คน ดำเนินการเก็บข้อมูลด้วย 1) คำถามปลายเปิด 8 คำถาม ดังนี้ 1.1 เมื่อเช้าทานอะไรมาบ้าง 1.2 ชอบกินผลไม้อะไรบ้าง 1.3 ชอบกินอาหารอะไรบ้าง 1.4 อาหารที่มีประโยชน์มีอะไรบ้าง 1.5 ชอบไปเที่ยวที่ไหนบ้าง 1.6 ในวันหยุดที่ผ่านมาหนูทำอะไรบ้าง ที่ไหนและกับใคร 1.7 หากเลือกเป็นสัตว์ได้ 1 ชนิด อยากเป็นสัตว์ชนิดใด เพราะอะไร 1.8 อาชีพในฝันของหนูคืออะไร เพราะอะไร และ 2) แบบสังเกตความกล้าแสดงออกทางด้านการพูดโดยใช้คำถาม ซึ่งใช้สำหรับสังเกตพฤติกรรมความกล้าแสดงออกทางด้านการพูด เป็นแบบสังเกตชนิดมาตรฐานค่า ประกอบด้วย คำถามปลายเปิด 8 คำถาม และรายการสังเกตความกล้าแสดงออกทางด้านการพูดโดยใช้คำถาม ผ่านการหาคุณภาพด้านความเที่ยงโดยผู้เชี่ยวชาญมีค่า IOC ระหว่าง 0.5-1 และดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเทียบกับเกณฑ์การแปลผล และใช้สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย

ผลการวิจัย พบว่า หลังการส่งเสริมความกล้าแสดงออกทางด้านการพูดโดยใช้คำถามของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 นักเรียนได้คะแนนความกล้าแสดงออกทางด้านการพูดโดยใช้คำถามอยู่ในช่วงคะแนน 49-72 คะแนน อยู่ในระดับดี และช่วงคะแนน 25-48 คะแนน อยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งในช่วงคะแนน 49-72 คะแนน มีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 72 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 และในช่วงคะแนน 25-48 คะแนน มีนักเรียนได้คะแนนต่ำสุด เท่ากับ 41 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 56.95 นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ทั้ง 30 คน หลังได้รับการส่งเสริมความกล้าแสดงออกทางด้านการพูดโดยใช้คำถามโดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 57.77

**คำสำคัญ :** ความกล้าแสดงออกทางด้านการพูด, คำถาม, นักเรียน